

ถกแผนปฏิบัติลดยตัวราคาน้ำตาล4เม.ย. พ.ย.นี้ลุยแน่ลุ้นขายปลีกคงเดิมหรือลดลง

ผู้จัดการรายวัน360° - รัฐ โรงงาน และชาวไร่อ้อยเตรียมถกแผนปฏิบัติลดยตัวราคาน้ำตาลทราย 4 เม.ย.นี้ อีกระลอกเพื่อลงรายละเอียดหวังลดยตัวราคาได้ พ.ย.นี้ ไม่ให้สะดุดหลังเจรจาบราซิลมีทิศทางที่ดี ลุ้นราคาน้ำตาลทรายตลาดลอนดอน 500-550 เหรียญสหรัฐต่อบอนด์ ขายปลีกลดราคาหรือคงที่

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะทำงานปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายได้นัดหารือวันที่ 4 เม.ย.เพื่อพิจารณารายละเอียดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลดยตัวราคาน้ำตาลทรายที่หลักการเบื้องต้นเห็นพ้องกันแล้วว่าจะลดยตัวราคาให้สะท้อนตลาดโลกโดยไม่มีเพดานต่ำสุดสูงสุดโดยแผนดังกล่าวจะนำไปปฏิบัติในช่วงเปิดหีบอ้อยฤดูใหม่ปี 2560/61 หรือช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560

“เมื่อเร็วๆ นี้ตัวแทนจากรัฐ โรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยได้เดินทางเพื่อเจรจากับบราซิลให้เห็นถึงแนวทางปรับโครงสร้างรวมถึงการลดยตัวราคาน้ำตาลทรายแล้วเพื่อลดผลกระทบจากกรณีหีบราซิล เตรียมยื่นฟ้อง(WTO) กล่าวหารัฐบาลไทยอุดหนุนราคาน้ำตาลและส่งเสริมการปลูกอ้อยซึ่งทิศทางเป็นไปด้วยดีและหลังจากนั้นบราซิลคงจะติดตามแผนปฏิบัติของไทย” แหล่งข่าวกล่าว

เบื้องต้นการลดยตัวราคาน้ำตาลได้เสนอการกำหนดสูตรราคางานที่สะท้อนราคาตลาดโลก(CP)ที่อิงกับน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน (หมายเลข 5) บวกด้วยไทยพรีเมียมเพื่อเป็นราคาแนะนำการขาย ซึ่งไทยพรีเมียมจะพิจารณาปรับได้ตามผลกระทบหลายๆ ด้านเพื่อดูแลผู้บริโภค กรณีที่ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกมีราคาสูงผิดปกติจนกระทบต่อราคาขายปลีกมากเกินไปซึ่งโอกาสเกิดจะไม่มากนัก แต่ก็ได้คิดเผื่อไว้ รวมถึงกระทรวงพาณิชย์จะกำหนดให้ราคาน้ำตาลทรายไม่จัดอยู่ในบัญชี

สินค้าควบคุมเพื่อไม่ให้ขัดกับ WTO แต่จะกำหนดราคาแนะนำตามตลาดโลกว่าราคาควรอยู่ระหว่างใดที่เหมาะสมหากเกินก็ต้องชี้แจงให้ได้

ทั้งนี้ หากประเมินราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนเฉลี่ยขณะนี้อยู่ระดับ 500 เหรียญสหรัฐต่อบอนด์ หากคิดกลับเป็นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานจะอยู่เพียงระดับ17.50 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) ซึ่งปัจจุบันราคาน้ำตาลหน้าโรงงานอยู่ที่ 19 บาทต่อกก.หรือคิดเป็น 550 เหรียญต่อบอนด์ เมื่อรวมขายปลีกอยู่ที่ 22-23 บาทต่อกก.ดังนั้นเมื่อถึงเวลาลดยตัวเดือน พ.ย.นี้คาดว่าราคาน้ำตาลทรายจะเคลื่อนไหวระดับ 500-550 เหรียญต่อบอนด์ จึงมั่นใจว่าราคาขายปลีกจะทรงตัวระดับปัจจุบันหรือมีโอกาสล่นลงยกเว้นแต่ตลาดโลกมีเหตุไม่คาดคิดเท่านั้น

“การปฏิบัติหลายอย่างยังเห็นไม่สอดคล้องก็ต้องหารือโดยการกำหนดราคาแนะนำอาจจะเป็นรายเดือน ส่วนกรณีหีบกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.) ที่รายได้เก็บจากการขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน 5บาทต่อกก.ภายในประเทศหากลดยตัวจะอย่างไรเพราะหีบจะไปหมด พ.ค.61 ก็มีผู้เสนอว่าอาจให้เก็บส่วนนี้ไปก่อนจนกว่าหีบจะหมดซึ่งคงต้องขอความเห็นจากรัฐบาลรวมถึงบราซิลด้วย ส่วนการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นก็ไม่มีปัญหาสามารถดูทิศทางราคาตลาดโลกได้ รวมถึงปริมาณอ้อยที่ประเมิน” แหล่งข่าวกล่าว

สำหรับการหีบอ้อยฤดู 59/60 ขณะนี้โรงงานทยอยปิดหีบแล้ว 50% เฉลี่ยอ้อยเข้าหีบรวมทั้งสิ้นประมาณ 88.7 ล้านตันอ้อยโดยคาดว่า จะทยอยปิดหีบในต้นเม.ย.นี้จนหมดและคาดว่าปริมาณอ้อยจะอยู่ที่ราว 91 ล้านตันตามที่ได้มีการประเมินในการจัดสรรไว้ซึ่งถือว่าลดต่ำจากปีที่ผ่านมาที่อ้อยเข้าหีบ 94.06 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยดีขึ้น เพิ่มขึ้นเป็น 106.90 กก.ซึ่งดีกว่าปีก่อนที่อ้อยเฉลี่ย 98.41 กก.